
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คร้ังที่ ๔ /256๗ 

วันอังคารท่ี ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ.256๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชัยยุทธ  โกละกะ 
๒. นายประทีป  บุญชู 
๓. นายสิริพล  ใจงาม 
๔. นายมนตรี  บุลัง 
๕. นางวิลาวัลย์  สุบรรณ 
๖. นางสลาเหม๊าะ  แสงศรี 
๗. นายประกอบพงศ์  มะหะหมัดอาลี 
๘. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เกิด 
๙. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว 
๑๐. นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายณรงค์ บัวแก้ว 
๒. นางลัดดาวัลย์  สุภากุล 
๓. นางสาวณัชชา  โสมสุข 
๔. นายชัยนาถ  โกละกะ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   ๑. นางศศิณัฏฐ์  พิชัยรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
    ๒. นางสาวชนิกานต์  พุทธารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนและมีการรบกวนเวลาบ่อยๆ พร้อมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่าการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งนี้เป็นวาระปกติท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการขอความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการขอย้ายสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 เชิญนายชัยยุทธ  โกละกะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวต้อนรับและพบปะ
พูดคุยคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ท่านกล่าวความรู้สึกเป็นห่วงต่อสถานการณ์เรื ่องยาเสพติดใน
ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องท่ีหน่วยงานความมั่นคงมาตรวจจับยาเสพติดในวัดพบว่าพระภิกษุเป็นทั้งผู้ขายและผู้
เสพ ตามท่ีได้คุยกับชุดปราบปรามยาเสพติดได้รับแจ้งว่า ต้องดำเนินการกับพระก่อนเพราะพระเป็นบุคคลท่ี
คนท่ัวไปศรัทธาและกราบไหว้ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหาการแตกแยกของครอบครัวท่ีส่งผลถึงเด็ก 
แต่ผู้ท่ีต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อตัวเด็กอันดับแรกก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ถ้าเด็กมีปัญหาต้องโทษผู้ปกครอง
ก่อน และในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาก็ควรท่ีช่วยกันดูแลอย่าให้ยาเสพติดแพร่เข้ามาในโรงเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมมือในการดูแลช่วยเหลือโรงเรียน 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๓ /256๗ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ.256๗ 

๑. จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗  
๒. แจ้งผลการย้ายของข้าราชการครู 
๓. กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 



๔. การเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕. การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีพิเศษ) 

มติที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑. รายงานผลการตรวจร้านอาหารที่จำหน่ายในเขตเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ โดยมีการสุ่ม
ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนด้วยชุดการทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย บนภาชนะสัมผัสอาหาร 
มือผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ของโครงการอาหารกลางวัน  มีผลดังนี้ 

สิ่งที่ทำการทดสอบ จำนวน 
ผลการทดสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จาน/ถ้วย ๕ ๕ - 
ช้อน/ส้อม/ตะเกียบ ๕ ๕ - 
แก้วน้ำ - - -- 
เขียง ๓ ๒ ๑ 
มือผู้สัมผัสอาหาร ๔ ๓ ๑ 

ในส่วนของรายการท่ีไม่ผ่านการทดสอบและจะมีการมาตรวจซ้ำ โรงเรียนได้ดำเนินการ ดังนี้ 
๑. เขียง  ได้ดำเนินการให้มีการล้างด้วยน้ำยาล้าง นำไปล้างด้วยน้ำร้อนและนำไปตากแดดให้

แห้งก่อนมีการเก็บทุกวัน  หากพบว่ามีการแตกร้าวจนอาจจจะก่อให้เกิดแบคทีเรียติดแน่น
ในซอก จะมีการเก็บไปทำลายท้ิงและจัดหาใหม่มาทดแทน 

๒. มือผู้สัมผัสอาหาร เน้นย้ำให้มีการล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง ตลอดเวลา 
หลังจากนั้นได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ทุกอย่างผ่านการตรวจสอบและทางเทศบาลตำบลท่า
ทองใหม่ได้มอบเกียรติบัตรรับรอง  โดยทางโรงเรียนฯ ได้กำชับเจ้านท่ีผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ให้
กำกับติดตามดูแลด้านความสะอาดโดยเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ขอให้โรงเรียนฯ ช่วยดูแลเรื่องความสะอาดและให้นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ 

๒. การให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
“โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๗” ซึ่ง
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ได้ขอความความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน ตามแต่จะเห็นสมควร  ในการนี้โรงเรียนฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะครูเพื่อพิจารณา จะจัดส่งเฉพาะ
นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน บางรายการ เนื่องจากมีข้อขัดข้องเรื่องสนามฝึกซ้อมและเวลา
ในการฝึกซ้อม ผู้อำนวยการแจ้งเรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับท่ีอยู่ของนักเรียน
ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ หากเป็นไปได้ควรมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติ
ของนักกีฬา 
มติที่ประชุม  รับทราบ  นายสิริพล ใจงาม เนื่องจากท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
ท่านช้ีแจงว่า ในการใช้งบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬา สามารถใช้งบสนับสนุนได้เฉพาะคนท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีบริการขององค์กรนั้นๆ 

๓. การเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อยู่ใน
กรอบการดำเนินงานที่ 3 กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุร ักษ์



ทรัพยากร คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ทรัพยากรชีวภาพ และ กายภาพ โดยมีการสัมผัส 
การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิปัญญา   

การดำเนินงานของโรงเรียนในขณะนี้ ดำเนินการสร้างโรงเรือนเพื่อเป็นการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช
และกำหนดพันธุ์พืชตัวอย่างของโรงเรียน คือ ตะไคร้  โดยในการดำเนินงานของโรงเรียนจะมีการปลูกตะไคร้
ทุกชนิด และนำมาจัดทำเป็นโครงงานต่างๆ ท่ีใช้ประโยชน์จากตะไคร้ เช่น การประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
เครื่องดื่ม และบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับ  พร้อมทั้งต้องรายงานการ
ดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีฯลฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

๔. การกำหนดจุดเส่ียงและจัดทำแผนผังพื้นท่ีบริเวณจุดเส่ียงของโรงเรียน เนื่อง สพฐ.เป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนฝนทุกๆ ด้าน จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนผัง
พื้นท่ีบริเวณจุดเส่ียง โดยโรงเรียนจะต้องจัดทำคำส่ังการดำเนินผ่าน คณะกรรมการ พสน.ของโรงเรียนร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจในพื้นท่ี เพื่อหมั่นตรวจตราระวังด้านความปลอดภัยให้นักเรียน โดยเฉพาะตอนเช้าและตอน
เย็นก่อนกลับบ้าน  ซึ่งโรงเรียนกำหนดบริเวณประตูของโรงเรียนทุกด้าน และบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจุดเส่ียง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  นายสิริพล ใจงาม สอบถามถึงแหล่งมั่วสุมในโรงเรียน เช่น ห้องน้ำ นายประทีป  บุญ
ชู สอบถามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน  นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์ ช้ีแจงว่า ปัจจุบันนี้โรงเรียนมีการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดทุกจุดเส่ียงภายในโรงเรียน และมีสภานักเรียนคอยตรวจสอบตามจุดเส่ียงต่างๆ  การเข้าห้องน้ำของ
นักเรียนมีการกำหนดว่าในเวลาเรียนให้ไปครั้งละไม่เกิน ๒ คน โดยให้รีบทำธุระส่วนตัวให้เสร็จแล้วรีบกลับ
เข้าห้องเรียน และปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีความประพฤติเรียบร้อย  สำหรับจุดเสี่ยงที่เสี่ยงมาที่สุด ได้แก่
บริเวณประตูทางเข้าด้านวัดท่าไทร  โดยเฉพาะในตอนเย็นจะมีเด็กวัยรุ่นจากภายนอกมาวนเวียนและบางคน
จะมาขู่เอาเงินนักเรียน ซึ่งโรงเรียนฯ ได้จัดทำคำส่ังมอบหมายให้มีการเฝ้าระวังในทุกวัน 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา 
๕. สภาพอัตรากำลังของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗  สภาพอัตรากำลังของโรงเรียนจะ

เกี่ยวข้องกับจำนวนนักเรียน โดยมีสูตรการคำนวณอัตรากำลังของข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ดังนี้ 
การคำนวณนักเรียนต่อห้องเรียน 

ระดับปฐมวัย (ช้ันอนุบาล ๑-๓)   กำหนด  ๓๐ คน ต่อห้อง 
  ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖) กำหนด  ๓๐ คน ต่อห้อง 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓) กำหนด  ๓๕ คน ต่อห้อง 
กรณีจำนวนนักเรียนแต่ละช้ันเรียนมีเศษต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้นไปให้คิดเพิ่มอีก ๑ ห้อง 
การกำหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ 

ระดับการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปี ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ 
ปฐมวัย ไม่น้อยกว่า  ๘๐๐ ช่ัวโมง ๒๐ ช่ัวโมง 

ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ๒๕ ช่ัวโมง 
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง ๓๐ ช่ัวโมง 

 
 



การคำนวณอัตรากำลัง 
   อัตรากำลัง = จำนวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา × ช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสับดาห์ 
                                 ช่ัวโมงการปฏิบัติงานของครู ๑ คนต่อสัปดาห์ (๒๐ ช่ัวโมง) 
จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนครู
ตามเกณฑ์ 

จำนวนครู
ปัจจุบัน 

สภาพ
อัตรากำลัง 

ปฐมวัย ๑๒๐ ๕ ๕ ๔ ๑ 
ประถมศึกษา ๔๙๔ ๑๙ ๒๔ ๒๔ ๐ 
มัธยมศึกษา ๑๖๓ ๕ ๘ ๘ ๐ 

รวม ๗๗๗ ๒๙ ๓๗ ๓๖ ๑ 
 ดังนั้น หากพิจารณาตามสภาพปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนขาดแคลนอัตรากำลัง  จำนวน ๑ อัตรา
เนื่องจาก การลาออกจากราชการ แต่เนื ่องจากเป็นการลาออกในปีเกษียณจึงไม่สามารถพิจารณาอัตรา
ทดแทนให้กับโรงเรียนได้ต้องรอจนถึงปีงบประมาณใหม่ 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามเหตุผลท่ีนำเสนอ 

๖. ข้าราชการครูขอย้ายในรอบการย้ายกรณีปกติ ครั้งท่ี ๒  จำนวน  ๓  ราย ประกอบด้วย 
ท่ี ชื่อ - สกุลครูขอย้าย วิชาเอกที่ขอย้าย วิชาเอกที่ขอทดแทน 
๑ คุณครูฐานิตา  แก้วมหา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทยหรือประถมศึกษา 
๒ คุณครูพงศกร  โสภา พลศึกษา พลศึกษา 
๓ คุณครูชนนิกานต์  แซ่ปัก ภาษาไทย ภาษาไทย 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครู จากเดิม ๔ ปี เป็น  ๒ ปี ดังนั้นจึง
ส่งผลให้ครูท่ีบรรจุใหม่เพียง ๒ ปีเมื่อครบกำหนดก็สามารถย้ายได้ตามเหตุผลและความจำเป็นส่วนบุคคล 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามเหตุผลท่ีนำเสนอ 

๗. การกำหนดความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน โดยคำนึงถึงความต้องการและพิจารณา
ตามวิชาเอกที่คุณครูของย้ายออกจากที่ประชุมฝ่ายงานวิชาการ มีความต้องการคุณครูวิชาเอก มาทดแทน 
ดังนี้ 

๑. วิชาเอกภาษาไทย 
๒. วิชาเอกภาษาไทย 
๓. วิชาเอกพลศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามเหตุผลท่ีนำเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

 นางวณิชชา  เดี ่ยววาณิชย์ ผู ้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรณีผู้ปกครอง
นักเรียนมาแจ้งขอให้ลูกหยุดพักการเรียน เนื่องจากไม่มีเงินให้ลูกมากินข้าวท่ีโรงเรียน จำนวน ๓ คน โดย
รับทราบข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ปกครองนักเรียนว่า ตนเองมีลูก ๕ คน ให้ตากับยายเล้ียงอยู่ ๒ คน อยู่กับตนเอง 
๓ คน ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนวัดท่าไทรฯ ท้ัง ๓ คน มี ป.๒ ป.๔และม.๓ แม่ไม่มีงานทำ พ่อทำงานเป็น
ช่างเชื่อมเหล็ก ทางโรงเรียนจึงชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่า  การที่ให้ลูกมาโรงเรียนสำหรับลูกที่เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีอาหารกลางวันและนมให้รับประทานฟรี ส่วนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนฯ ก็จะให้นักเรียน
รับประทานฟรีเช่นเดียวกัน  ในส่วนของอาหารกลางวันที่เหลือหลังจากนักเรียนรับประทานเสร็จเรียบร้อย



แล้วของโรงเรียนในแต่วัน  โรงเรียนฯ จะใส่ถุงให้นักเรียนนำกลับไปรับประทานที่บ้านเพื่อแบ่งเบาภาระทาง
ครอบครัวของนักเรียน  ซึ่งผู้ปกครองก็รับทราบและขอบคุณโรงเรียนท่ีให้การช่วยเหลือ  ขณะนักเรียนท้ัง ๓ 
คน ก็มาเรียนตามปกติและเป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีท้ัง ๓ คน 

 ในการนี้ นายสิริพล ใจงาม  ได้สอบถามถึงที่อยู่ของนักเรียน คุณครูจึงไปนำนักเรียนมีให้ชี้แจงในท่ี
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับทราบ และให้การช่วยเหลือต่อไป พร้อมท้ังขอบคุณ
คณะครูท่ีให้การดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียน 

 นายประทีป บุญชู ได้แจ้งเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน กรณีเกี่ยวกับกำแพงระหว่าง
โรงเรียนกับเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ซึ่งมีลักษณะต่ำทำให้ข้ามไปมาได้และถือว่าเป็นจุดเส่ียงอีกจุดหนึ่ง ว่า
ได้เสนอเข้าไปในแผนของเทศบาลแล้ว แต่ในวันประชุมสภาเทศบาลจะพูดเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง 

นายชัยยุทธ  โกละกะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานกล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน  ท่ีเข้าร่วมประชุมและขอให้ทุกคนร่วมกันดูแลช่วยเหลือโรงเรียนให้ดีท่ีสุด  

ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น. 
                                                                            
 ลงช่ือ.................................ผู้บันทึกการประชุม ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว)       (นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์) 
ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 


